

# Tổng kết 17 năm Giải báo chí Quốc gia, hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao

20:51 05/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Sáng 5/10, tại TP. Vinh (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm Giải báo chí Quốc gia và chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao.**



*Toàn cảnh hội nghị*

Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị Hội Nhà báo Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cấp hội nhà báo các tỉnh, thành, các cơ quan báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên.



*Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị*

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống kinh tế - xã hội. Hiện nay, cả nước có gần 25.000 hội viên đang sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội và 218 Chi hội trực thuộc. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng được các cấp hội tập trung thực hiện. Để tạo điều kiện cho tổ chức hội nói chung, hội viên nói riêng, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, gắn kết thi đua trong báo giới, tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội. Tại hội nghị các đại biểu cùng nhau phân tích, đánh giá kết quả đạt được qua 17 năm tổ chức Giải báo chí Quốc gia, cũng như những khó khăn, vướng mắc và những bất cập hiện nay trong quá trình tổ chức Giải, để từ đó đặt ra những đề xuất, giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của Giải nhằm phù hợp với xu thế chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa vị thế của Giải chuyên ngành lớn nhất cả nước.





*Nhà báo Nguyễn Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phát biểu  
tham luận*

Đồng thời, hội nghị cũng chia sẻ những nội dung về quy trình, quy định trong thẩm định các tác phẩm báo chí chất lượng cao và các giải báo chí trung ương, địa phương, ngành; đề xuất giải pháp, kinh nghiệm tổ chức thực hiện tác phẩm báo chí chất lượng cao, tạo nguồn tác phẩm tham dự giải báo chí; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên trong tham gia tác phẩm chất lượng cao...

Thời gian qua, Giải báo chí Quốc gia đã thu hút khoảng hơn 20.000 tác phẩm tham dự trong cả nước gửi về cho thấy sức hút của Giải ngày càng lớn, thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo giới báo chí và công chúng. Các tác phẩm đoạt giải cao là những tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc, công phu, nhiều cách thức thể hiện sáng tạo, sinh động, hấp dẫn bạn đọc, thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo báo chí. Tuy nhiên, trong bối cảnh khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, công nghệ làm báo ngày càng đổi mới đặt ra những yêu cầu, thách thức mới trong quá trình tổ chức Giải.





*Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh đại diện Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng phát biểu tham luận*

Bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cảm ơn các ý kiến phát biểu, chia sẻ tâm huyết của đại biểu; những ý kiến, gợi mở được trao đổi, thảo luận tại hội nghị rất bổ ích cho những người làm báo. Đồng thời nhấn mạnh, làm báo trước hết là làm nghề, thể hiện trách nhiệm cung cấp thông tin cho xã hội; cùng với đó là tham gia Giải báo chí Quốc gia - sân chơi nghiệp vụ để rèn luyện, thử thách, cập nhật kiến thức, học hỏi kinh nghiệm giữa các nhà báo, cơ quan báo chí với nhau. Vì vậy, mong muốn các bộ, ngành quan tâm phối hợp; các tổ chức hội, chi hội, liên chi hội và các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm xây dựng, hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao, tác phẩm báo chí tham gia Giải báo chí Quốc gia.

**Khánh Dương**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/tong-ket-17-nam-giai-bao-chi-quoc-gia-ho-tro-cac-tac-pham-bao-chi-chat-luong-cao>